



ประจำวันที่ 30 มกราคม 2560

ระดมความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมายวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

นเวนชินเซ็นเตอร์



เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาและข้อขัดข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 และกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง” โดยได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมไปใช้ในประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66)



ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 31 มีนาคม 2560 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66) โดยในวันที่ (30 มกราคม 2560) นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้อง 702 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 66) เข้าร่วมการอบรม จำนวน 84 คน เพื่อให้ผู้พิพากษาประจำศาลมีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติราชการ และทราบแนวทางในการครองตนและวางตัวอย่างเหมาะสมกับการเป็นผู้พิพากษาที่ดี

/อบรมความรู้...

อบรมความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้ประนีประนอมที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน

สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดโครงการอบรมสำหรับผู้ประนีประนอมที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลภายนอกที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน เทคนิคในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำสำนักงานศาลยุติธรรม โดยกำหนดจัดการอบรม จำนวน 8 ครั้ง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2560 และจัดอีก 2 ครั้งในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 50 คน ต่อครั้ง

ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 1



สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เริ่มสัญญาเดือนสิงหาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาววันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้ดำเนินงานไปแล้วร้อยละ 70.92 ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 น.
ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 704 อาคารศาลอาญา
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ประจำปี 2560
ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ เลือกได้ 1 คน


นายอินทรม อินทฤทธิ
หมายเลข 1

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สังกัดศาลยุติธรรม เลือกได้ 7 คน

 นายประพจน์ พุทธารักษ์ หมายเลข 2	 นายสวัสดิ์ อินทอง หมายเลข 3	 นายราชชญารักษ์ ชินตักชัย หมายเลข 4	 นายปัทมกร คงพิพิธ หมายเลข 5	 นางรุ่งทิพย์ ชุมผลกุล หมายเลข 6	 นายเศวต จันทวงศ์ หมายเลข 7
 นางสุวารัตน์ พานสมบัติ หมายเลข 8	 นายพงษ์ชัย เกศวารักษ์ หมายเลข 9	 นายอัททพล ตาลา หมายเลข 10	 นางกรองแก้ว โมกขมรรคกุล หมายเลข 11	 นายธนวิ บุญยะตุลานนท์ หมายเลข 12	 นายวิวัฒน์ โชติพงษ์กัสน์ หมายเลข 13
 นายสุทิศ ปรานีพิชิตพงษ์ หมายเลข 14	 นายปวิญญา สีหกุล หมายเลข 15	 นายกมล กระสาหัตถกุล หมายเลข 16	 นายนราณ เตือนโลกา หมายเลข 17	 นายสุรัชชัย เชมะภาคะพันธ์ หมายเลข 18	